



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ หมายเลข CA ๔๒๖ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ** เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นการพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดกรอบแนวทางในการการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการในการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. กรณีกลุ่มประชาชนคนไทย ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ กรณีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือน้องแตงโม โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเป็นไปโดยละเอียด รอบคอบตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม จึงเห็นควรจัดทำหนังสือส่งประเด็นผู้ร้องไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีและสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจและตามที่เห็นสมควรต่อไป

๒. คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาศึกษาประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ในการกำกับดูแลกระบวนการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๔ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลและเห็นว่าควรปรับปรุงระบบการสอบสวนในคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา และเพื่อให้ระบบการสอบสวนคดีอาญาสามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าและรับทราบเนื้อหาสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการจึงเห็นควรเชิญสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ...





### ติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค

- **ติดตามความคืบหน้าของบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน**

ตามที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรื่อง “การติดตามความคืบหน้าของบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร” ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ เห็นชอบรายงานสรุปการเดินทางศึกษาดูงาน ดังกล่าว และเห็นควรส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจและตามที่เห็นสมควรต่อไป เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับสัญชาติไทย แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติให้เข้าถึงสิทธิอันพึงมีตามที่กฎหมายกำหนดไว้

- **พิจารณาศึกษากรณีชุมชนบ้านซำซุ่มพล ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีการรับจ้างล้าง**

**ถังสารเคมีอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์** คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้เชิญผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงตลอดจนแนวทางการกำกับดูแล และมาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื้องต้นสำนักงานฯ ได้มีข้อสังเกตว่าโรงงานประเภท ๑๐๖ อาจเป็นแหล่งนำถังบรรจุสารเคมีที่มีการปนเปื้อนสารเคมีภาคอุตสาหกรรมมากระจายให้สถานประกอบการรายย่อยที่รับจ้างล้างถัง จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการกำหนดมาตรการการควบคุมการครอบครองถังสารเคมีของโรงงานประเภท ๑๐๖ เพื่อป้องกันการกระจายถังสารเคมีสู่ภาคประชาชน นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ประเมินค่าความสกปรกของน้ำในคลองอีสานเขียวและอ่างเก็บน้ำซำซุ่มพลเป็นระยะเพื่อติดตามสถานการณ์ของสารปนเปื้อนในน้ำต่อไป

- **พิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย**

ตามที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีหนังสือข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กราบเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อเสนอแนะดังกล่าวและเห็นควรเสนอแนะให้รัฐบาลควรมีการหารือกับประเทศพันธมิตรหรือประเทศที่มีพรมแดนประเทศติดกัน เพื่อประสานการขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือการขอให้อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น หรือในประเทศที่ควรมีการขยายการส่งออกสินค้า เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

